



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๕๗๗๐

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ  
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจกิจการป่าไม้

ตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดการติดตามฯ ๙ ตัวชี้วัดรวม ๑๒ โครงการ/กิจกรรม โดยลงพื้นที่ภาคสนาม จำนวน ๗ ครั้ง คือ ๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ๓) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ๔) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ๕) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ๖) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี และ ๗) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี นั้น

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า เพื่อให้การวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนำมาใช้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของกรมป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ ตป. ๒๕๖๓) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ตามแบบเอกสารตัวอย่างและคำอธิบายประกอบการจัดทำแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอให้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบหนังสือราชการมาที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ rfd\_me@hotmail.com ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> หัวข้อ “ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



แบบรายงาน ฯ

(นางวรารวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ